

ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT MẠ KHAY ĐỂ MỞ RỘNG DIỆN TÍCH LÚA CÂY BẰNG MÁY



Mô hình sản xuất lúa áp dụng cơ giới hóa giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao...Tuy nhiên, thực tế hiện nay cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại các huyện ngoại thành Hà Nội mới chỉ tập trung chủ yếu ở khâu làm đất và khâu thu hoạch. Nhằm phát huy lợi ích và hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dạng mô hình về cơ giới hóa trong sản xuất lúa, trong đó có mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy bằng máy.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy. Quy mô 108.000 khay mạ để cấy máy cho 400 ha lúa vụ xuân và vụ mùa (mỗi vụ 200 ha). Mô hình được triển khai tại 5 xã thuộc 4 huyện: Ứng Hoà; Quốc Oai, Chương Mỹ và Đông Anh. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hỗ trợ các địa phương tham gia mô hình 50% giống lúa với định mức 45kg/ha; 50% khối lượng giá thể và 50% khay nhựa đựng mạ theo định mức 1,2 tấn giá thể và 270 khay/ha (riêng khay nhựa đựng mạ cấp hỗ trợ 1 lần cho cả 2 vụ).

Kết quả đánh giá vụ Xuân 2019 cho thấy, mô hình được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu. Các điểm mô hình đã gieo đủ 54.000 khay mạ đảm bảo chất lượng, mạ cứng cây, danh rảnh; cấy máy đủ cho 200 ha lúa trên địa bàn các huyện tham gia mô hình. Lúa cấy bằng máy sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt từ 60 – 62 tạ/ha.

Theo báo cáo của các huyện, kết quả gieo cấy ở vụ xuân cho thấy chỉ tính riêng khâu gieo mạ khay, cấy máy chi phí cho người sản xuất so với gieo mạ dợt, cấy tay theo truyền thống giảm từ 3.892.000 đồng – 5.448.000 đồng trên một hecta. Như vậy 200 ha lúa cấy bằng máy thực hiện ở vụ xuân giảm được chi phí cho người sản xuất từ 778 triệu 400 nghìn đồng đến trên 1 tỷ 089 triệu đồng. Kết quả mô hình cho thấy hiệu quả và lợi ích rất rõ ràng cho người sản xuất.

Vụ Xuân năm 2019, bà Phạm Thị Thơm - Xã Liên Hà, huyện Đông Anh canh tác 4 sào lúa theo mô hình mạ khay, máy cấy. Toàn bộ quy trình từ làm đất, đổ ải, gieo cấy đến thu hoạch bằng máy, chị Hà thuê Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Liên Hà với giá 260.000 đồng/sào. Bà Thơm cho biết: hầu hết các hộ ở thôn đều áp dụng phương pháp mạ khay, cấy máy, so với gieo cấy lúa truyền thống trước đây, thì phương pháp này cho hiệu quả rõ rệt, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao, và đặc biệt là giá dịch vụ của Hợp tác xã hợp lý nên mô hình được nhiều người hưởng ứng.

Qua thực tế triển khai cho thấy, lợi ích của mô hình sản xuất mạ khay là rất lớn, người nông dân có thể chủ động khắc phục được ảnh hưởng do thời tiết. Đặc biệt, mạ khay được cấy bằng máy không chỉ thuận tiện cho nông dân trong việc chăm sóc và cây lúa đảm bảo sinh trưởng tốt, đồng ruộng thông thoáng ít bị sâu bệnh hại mà còn rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa, góp phần tăng năng suất, giải phóng sức lao động cho người dân, giảm chi phí sản xuất và chủ động được thời vụ, năng suất lúa cao hơn từ 10 – 15% so với cấy tay theo truyền thống. Mặt khác, đối với các Hợp tác xã, tổ dịch vụ, khi triển khai dịch vụ gieo mạ khay cấy bằng máy cho bà con đã phát huy được vai trò dịch vụ của các HTX NN, thúc đẩy việc hình thành các tổ dịch vụ cho người sản xuất, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa, từng bước tạo vùng sản xuất tập trung lúa chất lượng cao. Bà Dương Thị Luyến – Đội trưởng đội sản xuất thôn Hà Nỗ - Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh cho biết: Vụ mùa năm 2019 là vụ thứ 5 thôn Hà Nỗ triển khai mạ khay cấy máy, hiệu quả ở chỗ chi phí đầu vào giảm (nhân công, thóc giống), hơn thế nữa năng

suất lại cao hơn vượt bậc so với cấy tay và hiệu quả nhất là cùng 1 xú đồng, cấy cùng 1 giống lúa, tạo kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Ví dụ: ở khâu phun thuốc bảo vệ thực vật, bà con thôn Hà Nội đã sử dụng dịch vụ phun đồng loạt bằng máy bay không người lái chi phí càng giảm (giá dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/sào), trong khi nếu thuê nhân công thì mất 40.000 đồng/sào. “Mô hình mạ khay cấy máy được lòng người dân là như vậy”, bà Luyến chia sẻ.

Ông Lê Văn Ty - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Hà, huyện Đông Anh cho biết: Sau khi dồn điền đổi thửa xong, thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, từ năm 2014, HTX đã tập trung vào các dịch vụ cơ giới hóa phục vụ bà con. Mô hình được bà con hưởng ứng không chỉ bởi mô hình cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, mà còn khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực lao động trong lúc thời vụ do xã Liên Hà phát triển làng nghề nhiều.

Sau dồn điền đổi thửa, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP đã được đầu tư ngày một đồng bộ. Ở khâu làm đất và thu hoạch, hiện tỷ lệ cơ giới hoá khâu làm đất đã đạt gần 100%, khâu thu hoạch trên 80%. Tuy nhiên, đối với khâu gieo cấy thì tỷ lệ cơ giới hoá còn thấp, mới đạt xấp xỉ 3% diện tích. Lợi ích từ mô hình mạ khay, cấy máy đã rõ ràng, song việc áp dụng lại còn thấp. Theo ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng phòng Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, nguyên nhân là do sản xuất mạ khay đòi hỏi đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng: Kho bãi, nhà xưởng (chứa máy móc, giá thể) và mặt bằng để tập kết khay mạ. Bên cạnh đó, phần lớn cơ sở sản xuất mạ khay phải mua giá thể, chưa tự sản xuất được... dẫn đến chi phí sản xuất cao; đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu và yếu về chuyên môn; người sử dụng máy, thiết bị hầu hết chưa được đào tạo kiến thức cơ bản nên quá trình thực hiện còn lúng túng. Mặt khác, cơ sở dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị nông nghiệp chưa phổ biến...

Nhằm phát huy lợi ích và hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa, với sự hỗ trợ tích cực từ phía các cấp, ngành cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, năm 2018 và ngay đầu năm 2019, nhiều Trung tâm sản xuất mạ khay đã được thành lập trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội với kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ cơ giới hóa

trong khâu cấy lúa. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã và đang tích cực triển khai các mô hình, chương trình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất (đặc biệt là sản xuất lúa). Hàng năm, Trung tâm xây dựng mô hình hỗ trợ mua máy nông nghiệp, đồng thời, thông qua nguồn vốn Quỹ khuyến nông Thành phố hỗ trợ cho vay cơ giới hóa với mức cho vay tối đa 100% giá trị sản phẩm và hỗ trợ 100% phí quản lý trong 3 năm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Qua đó, đã góp phần nâng dần tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất, đặc biệt ở các khâu làm đất và thu hoạch lúa đã đạt được mục tiêu đề ra.

Để mô hình áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, đặc biệt trong khâu cấy lúa tiếp tục được mở rộng trên địa bàn Hà Nội, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa. Bên cạnh đó, tăng cường thu hút doanh nghiệp cùng tham gia để đẩy mạnh hỗ trợ người dân và địa phương nâng tỷ lệ cơ giới hóa trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả mô hình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã yêu cầu Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình. Chú trọng áp dụng các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các mô hình cơ giới hóa, cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ đầu tư cơ giới hóa thông qua nguồn vốn Quỹ khuyến nông. Ngoài ra, Trung tâm cũng cần tăng cường liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chuỗi, thu mua lúa gạo cho bà con nông dân.

Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được 154 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 100 ha tại 86 Hợp tác xã nông nghiệp của 14 huyện ngoại thành. Việc sử dụng mạ khay, cấy máy giúp các địa phương quy hoạch được vùng sản xuất, gieo cấy cùng một loại giống, cùng trà, thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Góp phần quan trọng vào sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao Hà Nội./.

Lưu Phương

QUẬN THANH XUÂN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHÓ NUÔI

Hiện nay điều kiện đời sống vật chất tinh thần của người dân Thủ Đô đang ngày được nâng cao nên xu thế nuôi chó cảnh, thú cưng trong nhà được người dân

chú trọng hơn, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ vài triệu đến vài chục triệu đồng để nuôi những giống chó quý. Tuy nhiên việc nuôi chó như thế nào, quản lý ra sao

là điều cần được quan tâm để người chăn nuôi thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật. Trên thực tế đã có không ít trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng vắc xin dại để chó mắc bệnh dại cắn người gây tử vong. Hơn nữa nhiều người có thú vui nuôi những giống chó rất to (có con nặng khoảng 40 – 50 kg) lại không quản lý tốt, để chó thả rông cắn người gây thương tích. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi trong quá trình nuôi không để ý, không quản lý tốt để chó tấn công người gây nên nhiều vụ việc đau lòng, thương tâm. Mặt khác việc nuôi chó có nhiều tiện ích song con vật cũng làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, nếu chó thả rông sẽ phóng uế bừa bãi nhất là ở các khu vực vui chơi giải trí, đường phố, nơi công cộng, công viên làm mất mỹ quan đô thị. Có những hộ nuôi nhiều, gây tiếng ồn trong khu dân cư, nhất là ở những khu đông dân, khu chung cư, nhà cao tầng. Thực trạng này là một báo động trong việc quản lý chó nuôi nếu các cấp chính quyền không tập trung quan tâm chỉ đạo.

Quận Thanh Xuân hiện có 11 phường, hiện nay tổng đàn chó, mèo có 2.922 con (chó 2.300 con). Những năm qua, Quận đã có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện việc quản lý chó nuôi trên địa bàn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, cùng các ngành thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Cụ thể thống kê đàn chó trên hệ thống quản lý Drive, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại đạt tỷ lệ 100% số chó, mèo trong diện phải tiêm. Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh, mới nhập đàn.

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cụm dân cư, các khu chung cư nhà cao tầng để nâng cao nhận thức cho người dân. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người chủ nuôi chó, mối nguy hại của bệnh dại, tuyên truyền để người dân không nên nuôi những chó có trọng lượng lớn, giống chó giữ khi gia đình đang có trẻ nhỏ, người cao tuổi, lưu ý khi nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để chó gây ồn ào ảnh hưởng đến gia đình xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đảm bảo có người dắt và phải được dọ mõm, không để chó tấn công người khác. Đồng thời Quận đã tổ chức in, phát tờ rơi, tuyên truyền rõ các chế tài xử phạt để người chăn nuôi biết thực hiện; Tổ chức 5 lớp tập huấn chuyên đề về bệnh Dại, cách phòng tránh, các quy định và chế tài xử phạt cho gần 400 bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố để về

triển khai truyền đạt lại nội dung trong các buổi họp dân phố; Tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng bắt và xử lý chó thả rông cho 6 Đội xung kích.

Về công tác bắt giữ và xử lý chó thả rông trên địa bàn, sau khi đánh giá rút kinh nghiệm mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh Dại” năm 2018 tại phường Khương Đình, UBND quận lựa chọn tiếp 5 phường (nơi có tổng đàn chó, mèo lớn, nơi còn nhiều tình trạng chó thả rông gây bức xúc trong nhân dân) để thành lập tiếp 5 Đội xung kích bắt chó thả rông (năm 2020 sẽ thành lập tại các phường còn lại); UBND quận xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt việc bắt và xử lý chó thả rông trên địa bàn quận Thanh Xuân, giao Trạm Chăn nuôi & Thú y tập huấn kỹ năng bắt chó cho thành viên các Đội xung kích, xây dựng quy trình để hướng dẫn UBND các phường tổ chức bắt và xử lý chó thả rông đúng quy định, các điều kiện và dụng cụ phục vụ bắt chó, xử lý chó sau khi bắt về, địa điểm lưu giữ, thời gian lưu giữ, quy trình chuyển giao cho chủ vật nuôi đến nhận và quy trình xử lý những trường hợp chó vô chủ. Các Đội xung kích được quận cấp và trang bị đầy đủ dụng cụ bắt chó (chuồng, vợt...); hỗ trợ kinh phí công đi bắt chó cho các thành viên; Chỉ đạo UBND các phường thành lập Đội xung kích bắt và xử lý chó thả rông (biên chế 7 người/đội); Tổ chức đi bắt trung bình khoảng tuần 1 buổi hoặc do đề xuất của tổ dân phố theo phương thức không thông báo trước để tránh trường hợp người dân đối phó trong việc quản lý chó nuôi trên địa bàn phường, cụm dân cư.

Điều đáng ghi nhận 6 tháng đầu năm 2019 đến nay 11/11 phường có đầy đủ sổ theo dõi thông tin chó, mèo theo quy định, có họ, tên chủ vật nuôi, số lượng chó nuôi và ngày, tháng, năm tiêm vắc xin Dại; Số chó thả rông trên địa bàn quận đã giảm khoảng gần 80% so với trước đây. Về số chó vi phạm bị bắt giữ 15 con, số tiền xử phạt chủ nuôi chó do vi phạm 7,7 triệu đồng. Số lượng trên tuy không lớn song điều quan trọng là đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân cùng các cấp, các ngành quyết liệt trong công tác quản lý chó nuôi tránh những rủi ro, vụ việc đau lòng do chó gây nên. Việc làm cũng tạo được tâm lý cho chính người dân, chủ nuôi chó phải xác định là đã nuôi chó phải tuân thủ quy định của pháp luật bảo vệ lợi ích chung, cộng đồng xã hội, hình ảnh đẹp, cảnh quan môi trường. Hơn nữa tổ chức tốt việc bắt và xử lý chó thả rông được thực hiện tại quận Thanh Xuân là một mô hình rất phù hợp trong tình hình hiện nay và bước đầu đã đáp ứng được vấn đề nóng xã hội đang quan tâm đó là tình trạng nuôi chó và những hệ lụy do

việc chăn thả chó không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua; Đây cũng chính là một giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ gia súc sang người, đảm bảo sức khỏe nhân dân;

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, trong lĩnh vực quản lý chó nuôi trên địa bàn quận cũng đang gặp không ít khó khăn, đó là việc chăn nuôi chó, mèo nhỏ lẻ trong dân, số hộ chăn nuôi lớn, việc đăng ký nhân đàn, biến động, tổ chức tiêm phòng cho chó, mèo mới phát sinh thường chưa đáp ứng kịp thời. Phương tiện, dụng cụ bắt chó còn quá thô sơ, tự nghiên cứu, tuy phù hợp đi vào ngõ ngách nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người trực tiếp làm nhiệm vụ, không bắt được các loại chó ngoại lai to lớn; Chi phí nuôi nhốt và chăm sóc chó vi phạm chưa được quy định mức chi cụ thể. Đặc thù chó thường có thú tính tấn công người nên việc bắt giữ chó nhất là chó có trọng lượng lớn, chó thả rông gặp không ít khó khăn, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng, mất an toàn giao thông, tai nạn lao động đối với người tham gia bắt giữ

chó và người đi đường.

Những giải pháp trong thời gian tới Quận Thanh Xuân đã và đang tập trung làm là nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý chó nuôi ở từng phường, cụm dân cư, tổ dân phố. Đặc biệt có kế hoạch xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Đại theo quy định của Luật Thú y trên địa bàn quận, một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn bệnh Đại bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác truyền thông tới cộng đồng, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với chủ nuôi chó không chấp hành quy định trong quản lý chó nuôi theo quy định.

Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân chắc chắn việc quản lý chó nuôi ở Quận Thanh Xuân tiếp tục có chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.

Nguyễn Ngọc Sơn

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019



Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, tốc độ nhanh và chưa được kiểm soát... song, tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn ổn định, ước tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Nông nghiệp đã hoàn thành công tác gieo

cấy vụ mùa và thu hoạch vụ xuân năm 2019; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Toàn thành phố xây dựng và duy trì 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố đã có 325/386 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài 4 huyện đã được công nhận huyện nông thôn mới, 2 huyện Gia Lâm, Quốc Oai đã trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung hơn nữa cho công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; chú ý công tác tái đàn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong phòng, chống thiên tai, thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão; tập trung hoàn thiện các dự án tu bổ, bảo dưỡng đê điều. Bên cạnh đó, Ngành Nông nghiệp cần chuẩn bị mọi phương án sản xuất, chuẩn bị cung ứng nông sản cho dịp Tết Nguyên đán; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.../.

Huy Hoàng

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CUNG ỨNG CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI



Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn và công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh thành viên trong Ban điều phối tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố rà soát, quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và triển khai thực hiện công tác phát triển các vùng chuyên canh rau tập trung, quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội đã tích cực trong công tác kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời xây dựng và phát triển được 727 chuỗi (tăng 184 chuỗi, đạt 34% so với năm 2018). Riêng Hà Nội duy trì và phát triển 135 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 56 chuỗi có nguồn gốc động vật, 79 chuỗi có nguồn gốc thực vật. Đã xây dựng được trên 40 nhãn hiệu được bảo hộ như: Gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn

Tây, vịt cỏ Vân Đình, nhãn Đại Thành... . Cấp 8 giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 8 cơ sở của 15 chuỗi rau, thịt với 18 điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tích cực phối hợp triển khai công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh. Kết quả đạt được như sau: Tỉnh Hòa Bình cấp cho thành phố Hà Nội khoảng 20.000 tấn quả có múi, 250 tấn thịt lợn, 1.500 tấn cá sông Đà, 200 tấn rau hữu cơ; Tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp 40.000 tấn rau, củ, quả, 150 triệu quả trứng gà, 10.000 tấn lợn thịt, 1.700 tấn gà thịt; Tỉnh Lào Cai cung cấp hơn 4.000 tấn rau, 50 tấn thịt, 200 tấn thủy sản...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao sự phối hợp của 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối với Hà Nội để đảm bảo cung ứng thực phẩm an toàn cho Thủ đô. Đồng chí Phó chủ tịch cho rằng, để duy trì được các chuỗi cung ứng, bảo đảm sản lượng lương thực, thực phẩm tiêu thụ cho người tiêu dùng Thủ đô thời gian qua là cả quá trình tích cực. Với những kết quả đạt được, hiện nay Hà Nội đang nỗ lực mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Nam.

Trong thời gian tới, do tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu mong muốn các tỉnh, thành phố chung tay cùng Hà Nội quan tâm, thúc đẩy việc cung ứng hàng hóa, nhất là thịt lợn để phục vụ nhu cầu Tết nguyên đán cho Thủ đô. Trong đó, chú trọng tìm kiếm các mặt hàng thay thế thịt lợn, đa dạng mặt hàng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thành phố Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt, nông sản an toàn với 21 tỉnh, thành phố cùng một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp./

Nguyễn Thúy

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại quận Hà Đông.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đến thời điểm

hiện tại, quận Hà Đông đã hoàn thành công tác chuẩn bị: Kiện toàn bộ máy chỉ huy cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quận cũng đã tiến hành xử lý, cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm pháp luật về đê điều, công

trình thủy lợi, công trình tiêu thoát nước phát sinh mới trong năm 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá, quận Hà Đông vẫn chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm, quận vẫn còn tồn đọng 898 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi. Ngoài ra, trên địa bàn quận vẫn còn để xảy ra tình trạng đổ phế thải xuống lòng sông, kênh mương, chặn tẩm chắn trên các hồ ga tiêu thoát nước, để xe quá tải trọng lưu thông trên đê...

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố yêu cầu quận Hà Đông tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong bảo vệ công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước đô thị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi để chủ động hơn nữa trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019./.

Huy Hoàng

HÀ NỘI: CÓ 50% SỐ HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆU QUẢ

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nghiên cứu ban hành, triển khai các cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện của địa phương. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, thành phố, tích cực tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ HTX theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Các HTX đã tập trung củng cố lại tổ chức bộ máy quản lý; thành viên tham gia HTX theo nguyên tắc tự nguyện, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia HTX, góp vốn điều lệ, trực tiếp tham gia và thường xuyên sử dụng dịch vụ của HTX. Năng lực, trình độ cán bộ HTX được nâng lên một bước; trình độ, tay nghề của người lao động trong HTX được cải thiện, dần đáp ứng được các yêu cầu phát triển của HTX. Các HTX đã tự hạch toán và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

Mô hình liên doanh, liên kết HTX được xây dựng và phát triển. Hình thức, nội dung liên kết, hợp tác đa dạng hơn như: Cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, sản phẩm hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu tập trung cho các nhà máy của các HTX nông nghiệp; liên kết ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất; liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho các hộ thành viên. Nhiều HTX

trên địa bàn các huyện đã chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp giống, vật tư nông nghiệp của Trung ương và tại các tỉnh, thành phố trong nước để cung cấp giống, vật tư nông nghiệp cho các hộ nông dân; liên kết với các doanh nghiệp sản xuất sữa, chè trong việc tiêu thụ và chế biến sản phẩm của thành viên HTX. Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở làng nghề đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong việc cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu.

Các HTX hiện nay đang từng bước trở thành nhân tố mới, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đặc biệt trong quá trình xây dựng NTM: Đóng góp ngày công, vật liệu, tài chính vào xây dựng NTM; cùng với chính quyền xã triển khai thực hiện công tác phân vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho các hộ tổ chức sản xuất đảm bảo theo quy hoạch; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cho đồng bào thành viên và nhân dân (dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, quản lý chợ...), số HTX hoạt động hiệu quả tăng dần hằng năm. Đến hết năm 2018, có 938/1.867 HTX hoạt động hiệu quả (đạt khoảng 50%).

Nhiều HTX đã tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP sử dụng công nghệ sản xuất chế biến thân thiện với môi trường; đăng ký được nhãn hiệu sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và xây dựng, phát triển các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, không những đóng góp vào GRDP mà còn giúp tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và ổn định chính trị, an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIEO ƯƠM CÂY ỚT CAY VÀ CÀ TÍM TRONG NHÀ MÀNG

Quy trình gieo ươm cây ớt và cà tím này áp dụng với điều kiện nhà màng cần có khung sườn bằng tầm vông; mái phẳng; độ cao đến đỉnh mái 6,2m; khoảng hở thoát nhiệt cũng là độ lênh 2 mái rộng 0,5m; mái lợp bằng màng nylon chuyên dụng.

Hàng nhà cao 4,5 m, lợp lưới trắng mịn, 54 meshes, cố định và bên ngoài có 1 lớp tưới trắng chống tạt mưa, 54 meshes, chỉ cố định mép trên. Trong nhà có trần (la thông) bằng lưới đen để che 30% nắng. Bên dưới trần có hệ thống tưới phun sương để phun giảm nhiệt khi trời nóng.

Khi gieo và chăm sóc cây giống có thêm vật liệu phủ để che mát và giữ ẩm vì bằng vải tối màu, dày, giữ ẩm tốt. Trong nhà có các luống rộng 2,5m, trên mặt luống có căng dây đỡ vì, cách mặt đất 20cm; mỗi luống xếp 5 hàng vì. Lối đi giữa các luống 30cm.

Việc gieo ươm cây trong quy trình này sử dụng vì ươm bằng vì xếp, 112 lỗ/vì, với giá thể tự sản xuất theo hướng dẫn của quy trình.

Nếu có điều kiện, các lối đi trong nhà màng và đường dẫn ra vào nhà màng đổ bê tông cho sạch.

1. Chuẩn bị luống đặt vì

Từ khi gieo hạt đến khi xuất vườn, các vì ươm sẽ có 1 lần chuyển chỗ. Do vậy cần chuẩn bị không gian đặt vì theo 2 giai đoạn như sau:

- Khu vực đặt vì mới gieo: cần các luống đất, phẳng mặt, rộng 2,5m. Hai luống cách nhau bằng lối đi rộng 30cm, thấp hơn mặt luống 10cm. Bên dưới lớp lưới la thông cần có thêm 1 lớp che mát nữa, có thể bằng lưới đen che hoa lan (che 70% ánh sáng) hoặc vải dày, tối màu. Vì đặt sát mặt đất. Mùa mưa ẩm, có thể kê vì trên hàng cây tầm vông (vì cách đất 5-6cm). Cây ở đây khoảng 12-15 ngày.

- Khu vực đặt vì chăm sóc cây đến xuất vườn: 12-15 ngày sau khi hạt nảy mầm vì được chuyển sang các luống có dàn dây thép đỡ. Các luống cũng có quy cách như trên nhưng có giàn dây thép đỡ vì. Bên dưới la thông có thể có hoặc không có thêm 1 lớp che mát cơ động. Nếu trời nắng nhiều, khô, nóng thì cần thêm 1 lớp lưới nữa. Nếu trời âm u, mát thì không cần. Các vì được đặt ở đây để chăm sóc đến xuất vườn.

Cách làm dàn dây thép đỡ vì: Theo chiều dọc luống, căng 10 hàng dây thép đường kính 2mm, cách mặt đất 20cm để đỡ 5 hàng vì. Cứ 2 đường dây thép tạo thành 1 cặp, đỡ vào vị trí cách mép vì 5cm. Hai đầu dây thép cột vào cọc đóng chắc xuống đất. Khoảng giữa 2 đầu cọc dùng các viên gạch 4 lỗ (gần 20cm) chống lên.

2. Chuẩn bị giá thể

Nguyên liệu cần có: Đất bột, phân bò hoai mục, mụn xơ dừa, phân vi sinh, tro trấu và tricolor.

Thành phần và tỷ lệ phối trộn tạo giá thể: đất bột (20% thể tích + mụn xơ dừa (40% thể tích) + tro trấu (30% thể tích) + phân bò hoai mục (10% thể tích). Cứ 1 m³ giá thể trộn 30 kg phân hữu cơ vi sinh và 2 kg Tricolor

Làm giá thể: Có thể đếm bao hoặc đổ đồng tạo hình khối để đo thể tích của tro trấu, mụn dừa và đất rời trộn theo tỷ lệ nói trên. Tricolor trộn vào phân hữu cơ vi sinh được rải, trộn đều vào giá thể. Vừa trộn vừa tưới đủ ẩm (nắm chặt thấy mát tay, không có nước rỉ ra). Sau khi trộn đều, tạo đồng, ủ 5-7 ngày bằng cách dùng bao bì hay vật liệu tương tự trùm kín.

Sau ủ như trên, đánh ra, trộn đều, bóp vụn rồi đem dùng. Nếu có điều kiện thì dùng máy đánh tơi và sàng. Khi chưa có máy nên dùng khung lưới sàng như sàng cát.

3. Gieo ươm và quản lý nảy mầm

Xử lý hạt giống trước khi gieo: Thông thường để kích thích hạt nảy mầm nhanh và đều thì hạt ớt (hoặc cà tím, cà chua) nên ngâm ủ trước. Cách làm: ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) khoảng 12 giờ, vớt ra rửa sạch nhớt rồi ủ ấm hạt cho tới gần nứt nanh thì đem gieo.

Vào giá thể và gieo hạt: Dùng vì 112 lỗ để ươm. Đặt vì cạnh đồng giá thể, dùng tay gạt, khỏa giá thể đầy vì. Đưa các vì này vào nơi chuẩn bị gieo hạt. Dùng chổi quét sạch mặt vì. Tưới nước đủ ẩm vì. Dùng bàn tạo lỗ ấn, tạo lỗ từng vì. Gieo mỗi lỗ 1 hạt. Rải nhẹ một lớp giá thể để lấp hạt và dùng tay khỏa bằng. Xếp vì vào luống ở khu vực đặt vì mới gieo, tủ kín vải.

4. Chăm sóc, tưới nước

Ở khu vực mới gieo: Hàng ngày tưới nước đủ ẩm. Tốt nhất là dùng bình bơm hoặc máy phun nước áp lực cao gắn vòi phun nước mịn để tưới. Thường chỉ cần tưới mỗi ngày 1 lần, tùy thực tế miễn thấy giá thể đủ ẩm. Khi thấy có mầm trắng đội lên thì gỡ lớp vải phủ. Chăm sóc ở đây đến khoảng 12-15 ngày thì chuyển sang khu vực giàn để chăm sóc. Tại đây cần chú ý có thể có bệnh lở cổ rễ gây hại.

Ở khu vực vì đã lên giàn: Đồng thời với việc đưa xếp vì lên giàn là việc dôn cây cho đủ mật độ. Tức là, lấy cây, cả bầu ở 1 vì khác thay vào những chỗ thiếu cây để mỗi vì đảm bảo có 112 cây. Hàng ngày tưới nước đủ ẩm. Mỗi ngày nên tưới 2 lần, sáng và chiều. Khi cây đã lớn, nếu ít thì dùng thùng sa, nếu nhiều thì dùng máy bơm gắn ống nhựa dẻo có gương hoặc dùng máy bơm áp lực cao gắn

vòi phun mịn để tưới. Kinh nghiệm dùng gương sen mua ở Lâm Đồng là tốt nhất.

Chú ý phải tưới cây con bằng nước sạch. Tốt nhất là nước giếng khoan đã được bơm lên chứa trong bể chứa vài ngày. Ở khu vực này có thể có ít sâu, bệnh, chú ý bọ trĩ, nhện đỏ.

5. Bón phân

Trong khoảng 15-20 ngày sau gieo quan sát tình trạng cây tốt hay xấu để điều chỉnh. Nếu cây xấu, tưới bổ sung phân hóa học, dùng DAP (18-46-0), ngâm nước cho tan rồi pha loãng để tưới. Nồng độ để tưới là 0,3-0,5%, tức 300g đến 500g phân pha 100 lít nước (tùy mức độ xấu của cây). Nên dùng bình xịt hoặc máy phun áp lực cao có đầu vòi tạo nước dạng hạt mịn để phun ướt giá thể. Có thể pha thêm K-humat hoặc Atonik vào vào dung dịch DAP nói trên (theo hướng dẫn trên bao bì). Nếu cây có khả năng quá tốt, quá mập thì giảm nước tưới để hãm cho cây cứng lại.

6. Phòng trừ sâu bệnh hại

Nói chung, sâu bệnh trong vườn ươm không nhiều như ngoài ruộng và để phòng trị.

6.1. Các loại bệnh chính và cách phòng trị

Ở vườn ươm thường gặp các loại bệnh do nấm gây nên và nhiều nhất là lở cổ rễ, chết rạp cây con do các nấm Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, trong đó nhiều nhất do Pythium. Đôi khi cũng có bệnh thán thư gây hại sớm.

Phòng bệnh: Trong phần chế biến giá thể có hướng dẫn dùng phân vi sinh. Trường hợp không có phân vi sinh có thể sử dụng Tricoderma hoặc chế phẩm vi sinh TKS Pseudomonas trộn vào giá thể. Nếu sản xuất lâu ngày, áp lực bệnh nhiều, để tăng khả năng phòng bệnh nên phun bổ sung trichoderma, hoặc chế phẩm nói trên ngay khi vừa gieo hạt.

Trị bệnh: Trong những trường hợp bệnh hại nặng có thể dùng một trong các loại thuốc sau để hạn chế bệnh lây lan như: Rovral, Ridomil MZ, Viroval, Hạt vàng, Car-bendazim, Benlat... (dùng đối với bệnh do nấm Sclerotium rolfsii); Aliette, Ridomil, Phosacide... (dùng đối với bệnh do nấm Phytophthora capsici); Validacin (đối với bệnh do Pythium).

Các loại bệnh khác, nếu có, phòng trừ phù hợp từng đối tượng.

6.2. Các loại sâu hại chính và cách phòng trừ

Trong vườn ươm thường có rệp, bọ trĩ, nhện đỏ, ít khi gặp sâu vẽ bùa (ruồi đục lá), sâu tơ, sâu đàn.

- Rệp, bọ trĩ, nhện đỏ thường bám và chích hút mặt dưới lá. Khi phát hiện dùng Actara, Biohopper hoặc Almat phun theo nồng độ hướng dẫn.

- Ruồi đục lá: Khi phát hiện, phun Trigard hoặc thuốc có hoạt chất tương tự

- Sâu tơ, sâu đàn: Khi phát hiện dùng Oshin, Takumi 20WG, Ammate150SC kết hợp với thuốc Binhtox 1.8 E, Sherzol 205 EC, Biocin 16 WP, Secsaigon 10EC.

7. Luyện cây, xuất vườn

Khi cây ươm giống đạt các chỉ tiêu: cao 20-21cm, đường kính thân 3 mm, có 5-6 lá là phù hợp để trồng. Như vậy sau khi gieo khoảng 32-35 ngày thì cây đạt tiêu chuẩn này. Cây cà tím cũng tương tự, cao 15-17cm, đường kính thân 3mm, có 5- 6 lá.

Trước khi xuất vườn 5- 7 ngày giảm nước tưới từ từ đến mức khi còn 2 ngày nữa cây bắt đầu chớm héo thì tưới nhẹ trở lại, để cây không chết, nhưng vẫn ở tình trạng thiếu nước. Luyện như vậy cây sẽ cứng cáp, khi trồng ra ruộng cây mau bén rễ, tỷ lệ cây sống sẽ cao. Mặt khác, giảm tưới, giá thể co lại sẽ dễ lấy cây ra khỏi vỉ.

Đề đảm bảo cây sạch sâu bệnh khi xuất vườn, trước khi xuất 2-3 ngày phun cho cây giống 1 lần hỗn hợp thuốc sâu và bệnh có thể gồm Dithan và Antracol.

Để chuyển cây giống đi xa nên dùng các thùng giấy, xếp cây. Cũng có thể dùng các túi xốp nếu chuyển gần hoặc số lượng cây ít.

8. Giảm nóng trong nhà màng

Những tháng nóng, khô như tháng 4 hàng năm, có ngày nhiệt độ trong nhà và ngoài trời có thể đến 40 độ C, độ ẩm không khí còn dưới 50%. Những ngày nóng, khô cần can thiệp để giảm nóng, tăng độ ẩm trong nhà màng bằng tổng hợp các biện pháp sau đây:

Sáng sớm tưới thật đẫm cho cây và cho cả vùng đất trống trong nhà. Bổ sung thêm lớp che nắng. Che 2-3 tầng cho mỗi khu vực tùy tuổi cây, trong đó cây lớn (trên 20 ngày tuổi) có thể che còn 50% ánh sáng; cây nhỏ tuổi hơn có thể che còn 20-30% ánh sáng; các vỉ mới gieo hạt cần phủ vải ẩm hoàn toàn.

Khi trời bắt đầu nắng lên, thường 8 giờ sáng, bắt đầu phun nước bằng hệ thống phun mù, cứ 30-60 phút một lần, mỗi lần khoảng 5 đến 6 phút, khi thấy trong nhà mát thì thôi. Làm như vậy, môi trường nhà kính hoàn toàn an toàn cho cây.

9. Vệ sinh vỉ và nhà màng

Vệ sinh vỉ: Sau mỗi vụ ươm, cần phơi vỉ, vữa cho rơi hết tàn dư vụ trước. Sau 2-3 vụ nhúng vỉ vào nước booc đô nhằm diệt mầm mống bệnh, để cho khô vỉ rồi dùng.

Cách pha booc đô: dùng 80 lít nước pha 1 kg sulfat đồng vào 1 thùng nhựa, dùng 20 lít nước pha 1kg vôi củ hoặc bột loại tốt vào 1 thùng khác. Đổ từ từ dung dịch đồng vào nước vôi, vừa đổ vừa khuấy.

Vệ sinh nhà màng: Nhà màng cần được chú ý giữ sạch sẽ, không để cỏ dại, không trồng lấy quả ớt, cà tím, cà chua trong nhà màng vì dễ nhiễm bệnh cho cây con. Khoảng 3 tháng 1 lần rải vôi mặt luống để khử trùng. Hạn chế người lạ, người từ các ruộng rau vào nhà màng. Đặc biệt chú ý không để các tàn dư cây giống trong nhà, bỏ xa hoặc chôn sâu cây giống hư, thải loại. Chăm sóc nhà màng, sửa lại những chỗ hư hỏng. Khi lưới trắng bẩn nhiều nên phun nước xịt rửa./

TX (Theo TTKNQG)

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ba, bốn ngày đầu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nổi với xoáy thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông. Những ngày sau, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển về phía đông nam, khu vực có mưa vài nơi, ngày nắng. Khoảng ngày 9, 10, hình thành hội tụ gió trên cao, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 01 - 04: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 3.

Ngày 05 - 08: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 09-10: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ trung bình: 28.0 - 29.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 34 - 36°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26°C.

Lượng mưa phổ biến: 100 - 150 mm, có nơi lớn hơn

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng: 35 - 45 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

THỨC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Nghị quyết hướng đến năm 2030 phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện và ngày càng nâng cao đời sống nông dân; xây dựng nông thôn văn minh hiện đại.

Đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu.

Doanh nghiệp nông nghiệp được xác định có vai trò là "trụ cột" trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3,0%/năm; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6%-8%/năm.

Đến năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, trong đó khoảng 3.000 đến 4.000 doanh nghiệp có quy mô lớn và 6.000 đến 8.000 doanh nghiệp quy mô vừa.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra các giải pháp cụ thể như tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ

tục hành chính; cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường, kế hoạch và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp; đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường; hoàn thiện chính sách tín dụng cho các dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với đó là xây dựng, hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; khai thác tối đa các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển nông nghiệp vượt trội, hiệu quả và bền vững; hoàn thiện cơ chế hoạt động cho thị trường quyền sử dụng đất, tạo cơ chế đồng bộ để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển; khẩn trương nghiên cứu cơ chế thí điểm về tích tụ, tập trung ruộng đất, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người nông dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nông nghiệp; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, trao quyền cho thị trường quyết định; nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nông sản./.

TX (Theo Chinhphu.vn)

ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG VẬT NUÔI, THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 14/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

Theo đó, cơ sở sản xuất giống vật nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004.

- Ứng dụng công nghệ đông lạnh tinh, phiêu và cấy truyền hợp tử, tinh phân ly giới tính, thụ tinh ống nghiệm trong sản xuất bò thịt, bò sữa; sử dụng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ di truyền trong chọn tạo và nhân nhanh các giống lợn, gia cầm, thủy sản mới có năng suất, chất lượng cao.

- Sử dụng hệ thống chuồng trại có điều tiết về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng đối với sản xuất giống gia súc, gia cầm; hệ thống nuôi, sinh sản, ương ấp có điều tiết về nguồn nước, nhiệt độ, ánh sáng, cảnh báo và xử lý môi trường, cung cấp ôxy đối với sản xuất giống thủy sản.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa hoặc bán tự động trong chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường đáp ứng theo yêu cầu của từng loại đối tượng nuôi sản xuất ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng cao và an toàn dịch bệnh.

- Sử dụng các loại thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học có chất lượng cao, đúng quy trình kỹ thuật.

- Sản xuất đạt quy mô công nghiệp; chất lượng đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại giống vật nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

TX (TH)

THỊ XÃ SƠN TÂY: MỞ 2 ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND thị xã Sơn Tây vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND, triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2019.

Theo kế hoạch, thị xã Sơn Tây triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP bắt đầu từ ngày 10/7/2019 đến 31/12/2019; thời gian các Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại các cơ sở thực phẩm bắt đầu từ ngày 22/7/2019. Trong 6 tháng cuối năm 2019, toàn thị xã triển khai 2 đợt thanh tra. Đợt 1: Thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2019, tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP kết hợp với công tác phòng chống các bệnh mùa Hè và dịp Tết Trung thu năm 2019. Đợt 2: Thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2019, tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, kết hợp với công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Dương lịch năm 2020.

Ngoài việc thanh tra theo kế hoạch, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao, Phòng Y tế thị xã Sơn Tây là cơ quan đầu mối, tham mưu tiến hành thanh tra

đột xuất theo quy định. Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra tiến hành lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu ATTP trên cơ sở phân tích các yếu tố nguy cơ mất ATTP.

Thông qua công tác thanh tra chuyên ngành nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, làm tốt công tác bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thị xã. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các xã, phường.

Thông qua hoạt động thanh tra kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác quản lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn thị xã Sơn Tây.../.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 8

1. Cây trồng, bảo vệ thực vật

- Chủ động phòng chống mưa úng vụ mùa, chú ý phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt đề phòng các đối tượng thường hay gây hại nặng ở vụ mùa là rầy nâu, sâu đục thân và bệnh bạc lá lúa trên các giống nhiễm.

- Gieo ngô thu đông trên đất bãi sau khi đã hết lũ bằng các giống ngô lai trung ngày có năng suất cao, các giống rau ăn lá, chuẩn bị các điều kiện để trồng lạc vụ thu đông để giống cho vụ xuân năm sau và các giống đậu tương có thời gian sinh trưởng trên 100 ngày.

- Chăm sóc, thu hoạch các cây rau màu vụ hè thu, gieo cây giống, trồng các loại rau vụ đông sớm: cà chua, su hào, cải bắp, rau đậu các loại,.. chuẩn bị đất trồng các giống hoa.

- Chuẩn bị giống cây trồng cho sản xuất vụ Đông như: ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây và hạt giống các loại rau,... Kiểm tra độ nảy mầm đậu tương để giống từ vụ trước, có kế hoạch cân đối lượng giống cần thiết cho vụ đông, thu hoạch diện tích đậu tương vụ hè, chú ý phơi khô, bảo quản đúng kỹ thuật để làm giống gieo trồng vụ đông.

- Chăm sóc vườn ươm nhân giống cây ăn quả, thu hoạch nhãn muộn, bưởi, na,.. phòng chống bão, mưa to làm đổ cây, rụng quả và ngập úng vườn cây ăn quả.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của sinh vật hại và tổ chức phòng trừ kịp thời. Chú ý bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, đốm sọc, bạc lá hại lúa; dòi đục lá, sâu xanh sọc trắng, bệnh già s-ương mai hại dưa chuột; sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm lá, khô vằn hại ngô; sâu cuốn lá, sâu đục quả, bọ phấn, bệnh gỉ sắt hại đậu tương; bọ xít, sâu đục cành, nhện lông nhung hại nhãn, vải; rầy chổng cánh, sâu đục cành, ruồi đục quả, bệnh sọc hại cây ăn quả có múi; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá hại chè; đốm lá, sâu đục nụ hại cây hoa hồng, hoa cúc.

2. Chăn nuôi thú y

- Tiếp tục phương án chống nóng và chủ động các

biện pháp bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, có kế hoạch phục hồi sản xuất chăn nuôi sau mùa mưa lũ. Tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, nguồn gốc trứng đưa vào ấp nở tại các cơ sở ấp trứng gia cầm cung cấp con giống phát triển chăn nuôi trong vụ đông.

- Chú ý: chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ và tổng vệ sinh môi trường.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn vật nuôi, chú ý vệ sinh tiêu độc môi trường tại các vùng ngập úng, các vùng phân lũ, chặm lũ và chuẩn bị tổ chức tiêm phòng đợt 2.

3. Thủy sản

- Cho đẻ kết thúc vòng 2 một số loài cá Mè, Trôi, Chép,...

- Chuẩn bị ao để phân đàn cá bố mẹ.

- Thu hoạch 1 số cá : Điều hồng, Rô phi đơn tính... và chuẩn bị giống thả bổ sung.

- Nuôi vỗ thành thực cho Ba ba sinh sản vụ thu.

- Tiếp tục công tác phòng chống lụt bão.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng bệnh cho đàn cá rô phi, điều hồng, trắm cỏ.

4. Thủy lợi

Kiểm tra cụ thể việc thực hiện nghiêm chỉnh luật Đê điều và luật Thủy lợi, nhất là trong mùa mưa bão. Xử lý nghiêm các vi phạm hành lang công trình đê điều và công trình thủy lợi. Chủ động tiêu nước mưa cho cây lúa ở giai đoạn làm đòng, trổ chín, cây màu cố gắng không để úng ngập cục bộ làm giảm năng suất cây trồng. Trên cơ sở diễn biến của thời tiết khí hậu thủy văn thực hiện phương án sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ. Chủ động chống úng ngập, chống đổ cho các vườn cây ăn quả./.

TTKN

CHUYÊN GIA HỎI ĐÁP

TS. NGÔ VĂN VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Câu hỏi: Bệnh lở cổ rễ trên cây cần tây - thối gốc. Tôi đã dùng rất nhiều loại thuốc không được hiệu quả. Xin chuyên gia tư vấn?

Trả lời: Cây cần tây cũng giống như nhiều cây rau

màu khác thường bị bệnh lở cổ rễ và gây hiện tượng vàng lá, vheets cây nhiều khi chết tứng chòm. Bệnh do nhiều loại nấm tồn tại trong đất gây ra. Biện pháp chủ động phòng chống là: làm đất tơi xốp, lên luống cao

và thoát nước. Bón phân hữu cơ kết hợp với chế phẩm nấm Trichoderma hoặc nấm Chaetonium trước khi gieo hạt trong vườn ươm hoặc trồng mới trên diện rộng. Khi phát hiện cây bệnh thì nhổ bỏ và dùng các loại thuốc

Anvil 5SC, Validacin 5SL phun hoặc tưới vào vùng có cây bị bệnh theo nồng độ hướng dẫn trên bao bì để chống bệnh lây lan trên đồng ruộng kể cả trong vườn ươm cây giống và ruộng trồng cần tay thương phẩm./.

GUƠNG SẴN XUẤT ĐIỂN HÌNH

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI VAC

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu đã được Hội phụ nữ xã Đông Hội thực hiện đạt nhiều kết quả. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần nâng cao mức sống cho gia đình, điển hình là gia đình chị Đặng Thị Hồng ở thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Với trang trại tổng hợp quy mô rộng 4,7ha nằm cách xa khu dân cư của thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, trang trại nhà chị Đặng Thị Hồng có 6 dãy chuồng trại chăn nuôi lợn siêu nạc, gà ta rộng 1.500m², 5 ao cá rộng 2 ha, cùng diện tích lớn trồng cây ăn quả như đu đủ với diện tích 3.600m², bưởi diển gần 1.000 gốc, ôi lê hàng nghìn gốc đã cho gia đình chị Hồng thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng. Đây là trang trại đã được huyện Đông Anh phê duyệt và ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế.

Chị Hồng dẫn chúng tôi đi thăm trang trại nhà mình, vừa đi chị vừa kể để có được qui mô trang trại và hiệu quả kinh tế như ngày hôm nay, chị Hồng cùng gia đình đã trải qua không ít khó khăn vất vả, từ khi mới tập trung vào xây dựng trang trại từ tháng 1/2003, với 4,7ha thuê đất theo Nghị định 64, gia đình chị Hồng bắt tay vào cải tạo đất, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại. Khi đã tạo được địa thế, gia đình chị Hồng đã thuê nhân công đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi và cải tạo đất trồng cây ăn quả. Bằng sự nhạy bén, năng động, dám nghĩ, dám làm, chị Hồng và gia đình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm sản xuất, mỗi vụ thu được bao nhiêu gia đình chị lại tiếp tục đầu tư để mở rộng chăn nuôi, sản xuất, giờ đây gia đình chị Hồng đã xây dựng thành công mô hình trang trại VAC đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Cũng giống như các hộ chăn nuôi khác tại địa phương, đối với chị Hồng, điều quan trọng nhất, quyết định đến sự thành công trong chăn nuôi, sản xuất, đó là yếu tố kỹ thuật, do vậy vợ chồng chị Hồng đã tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hiệp hội trang trại, cơ quan khuyến nông, huyện và xã tổ chức; tích cực học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, đi tham quan các mô hình trang trại trong huyện và các tỉnh, các nước như: Thái Lan và Singapore để học hỏi, nhờ đó, anh chị đã áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất và chăn nuôi tại trang trại nhà mình đạt hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hồng còn là 1 hội viên phụ nữ gương mẫu ở địa phương, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ chị em phụ nữ và nhân dân trong xã bằng việc chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi mà chị tích lũy được sau những tháng ngày tìm tòi, học hỏi để cùng nhau vươn lên làm kinh tế. Gia đình Chị Hồng còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em và nhân dân trong xã lúc nông nhàn. Chị Hồng được các cấp hội phụ nữ đánh giá là tấm gương sáng trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đông Hội, huyện Đông Anh chia sẻ với chúng tôi "Nhờ có hướng đi đúng đắn cùng với sự cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm, gia đình chị Hồng đã xây dựng thành công mô hình trang trại VAC đem lại hiệu quả kinh tế cao, có tính bền vững và đã được UBND huyện Đông Anh phê duyệt. Với những thành quả đã đạt được, chị Hồng được UBND Thành phố Hà Nội, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh và xã Đông Hội tặng nhiều Giấy khen trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình chị xứng đáng là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, chị Hồng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo./.

Nguyễn Thị Thủy

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, giá bán lẻ các mặt hàng lương thực, trong đó có mặt hàng gạo và đậu đỗ các loại tiếp tục duy trì ở mức ổn định: Gạo Xi dẻo giá từ 12.000 – 13.000đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá phổ biến từ 27.000 - 28.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng đậu, đỗ giá ổn định: Đậu đen giá từ 50.000 – 55.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 44.000 - 46.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Hiện, giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn đang ở mức cao nhất cả nước, tại Hà Nội giá lợn hơi hiện giao dịch trong khoảng từ 39.000 – 41.000 đồng/kg. Bên cạnh đó giá bán mặt hàng thịt lợn tại các chợ cũng có biến động tăng về giá như sau: Thịt mỡ sẵn có giá từ 75.000 - 80.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 85.000 – 90.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn dao động từ 240.000 - 280.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng gia cầm, thủy cầm giá bán giữ ổn định như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn giá từ 70.000 – 75.000 đ/kg; đối với mặt hàng trứng gia cầm, thủy cầm giá bán lẻ vẫn phổ biến ở mức thấp, trứng vịt giá từ 22.000 – 25.000đ/chục, trứng gà ta giá từ 30.000 – 35.000đ/chục. Các mặt hàng thủy hải sản giá ổn định: Cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép

từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 180.000 – 220.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời tiết thuận lợi để rau màu phát triển nên giá một số mặt hàng rau xanh và nhiều loại củ, quả ít biến động trong thời gian vừa qua. Cụ thể: Rau muống, rau mùng tơi, rau ngót có giá từ 4.000 - 5.000đ/mớ, rau cải mớ giá từ 6.000 – 7.000 đ/mớ, bí đao có giá 15.000 - 18.000 đ/kg, cà chua có giá từ 15.000 – 20.000đ/kg, dưa chuột giá 14.000 – 16.000 đ/kg,... Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Dưa hấu giá từ 16.000 - 18.000 đ/kg, măng cụt, chôm chôm có giá 45.000 – 50.000 đ/kg, quýt Sài Gòn giá 40.000 – 45.000 đ/kg, một số loại quả đầu mùa có giá tương đối cao như na đầu mùa có giá từ 60.000 - 70.000 đ/kg hay nhãn có giá 50.000 - 60.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, trên thị trường nhu cầu sử dụng các mặt hàng phân bón để phục vụ chăm sóc cho cây trồng đã tăng cao, đặc biệt là trên diện tích lúa mùa, tuy nhiên nguồn cung các mặt hàng phân bón trên thị trường được đảm bảo nên giá bán lẻ các mặt hàng phân bón vẫn giữ ổn định. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

TX (TH)

* Thị trường thế giới

XUẤT KHẨU TÔM BAO BỘT SANG MỸ TĂNG MẠNH

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu tôm bao bột từ Việt Nam sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay đạt 4.281 tấn, trị giá 30,9 triệu USD, tăng 53% về khối lượng và 48% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu tôm bao bột sang Mỹ tăng trưởng mạnh, có tác động không nhỏ từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc là nước cung cấp tôm bao bột lớn nhất cho Mỹ. Nhưng trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm bao bột từ Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh khi chỉ đạt 6.839 tấn, trị giá 38,3 triệu USD, giảm 33% về khối lượng và 36% về giá trị so với cùng kỳ 2018.

Nguyên nhân chính là do tôm bao bột Trung Quốc đã bị Mỹ áp thuế bổ sung 25%, khiến cho nhiều nhà nhập khẩu Mỹ phải chuyển sang những nguồn cung cấp khác.

Không chỉ Việt Nam, tôm bao bột Thái Lan cũng được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm bao bột từ Thái Lan sang Mỹ đạt 3.545 tấn, trị giá 32,6 triệu USD, tăng 62% về khối lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

So với tôm bao bột Thái Lan, tôm bao bột Việt Nam có bán cạnh tranh hơn (7,2 USD/kg so với 9,2 USD/kg). Việt Nam cùng với Thái Lan và Trung Quốc đang là 3 nước xuất khẩu tôm bao bột lớn nhất vào Mỹ.

Vì vậy, trong bối cảnh tôm bao bột Trung Quốc đang gặp khó khăn lớn về thuế, tôm bao bột Thái Lan có giá cao hơn, xuất khẩu tôm bao bột có giá trị gia tăng tốt và tỷ suất lợi nhuận cao, các doanh nghiệp tôm Việt Nam cần chú trọng chế biến, xuất khẩu tôm bao bột sang Mỹ./.

TX (Theo Báo NNVN)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.000	7.000	6.000	7.000	8.000	6.500	7.000	8.000	7.000	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.500	12.000		12.000	12.000	11.000	11.000	13.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.000	14.000	15.000	14.000	15.000	18.000	16.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	13.000	12.000	12.000	13.000	11.500	12.500	13.500	13.000	13.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	17.000	16.500	15.000		15.000	17.000	19.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	18.000	16.000	15.000	20.000	15.000	17.000	15.000	18.000	16.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000	16.000		19.000	18.000	18.500	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	28.000	26.000	25.000	25.000	28.000		30.000	32.000	25.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	38.000	35.000	31.000	30.000		36.000	38.000	35.000	32.000	28.000
10	Đậu tương	loại 1	28.000	24.000		21.000	22.000	22.000	25.000	21.000	20.000	23.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	40.000	45.000		40.000	40.000	40.000	45.000		45.000	40.000
12	Lạc nhân	loại 1	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	50.000		50.000
13	Đậu đen	loại 1	50.000	55.000	48.000	45.000	50.000	46.000	60.000	55.000		45.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1		80.000		80.000	70.000	75.000	85.000	80.000	75.000	80.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	85.000	90.000	85.000	90.000	90.000	85.000	100.000	90.000	85.000	90.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	85.000	100.000	85.000	85.000	90.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	280.000	270.000	250.000	250.000	250.000	240.000	260.000	260.000	230.000	250.000
5	Thịt bò mông	loại 1	250.000	240.000	240.000	240.000	250.000	220.000	250.000	250.000	230.000	230.000
6	Gà ta hơi	loại 1	105.000	120.000	95.000	90.000	105.000	90.000	120.000	120.000	110.000	120.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	120.000	150.000	115.000	125.000	140.000	125.000	160.000	150.000	130.000	150.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1	50.000	46.000		45.000			45.000			40.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	60.000	55.000	65.000	60.000		70.000	70.000		65.000
10	Vịt hơi	loại 1	45.000	50.000	50.000	45.000	50.000	42.000				50.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1		75.000	65.000	65.000	78.000	62.000		75.000	70.000	70.000
12	Ngan hơi	loại 1	50.000	60.000	55.000	60.000	63.000	52.000		65.000	65.000	60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		85.000	75.000	75.000	85.000	75.000	90.000	80.000	85.000	90.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	65.000	65.000	65.000		70.000	68.000	70.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	75.000			70.000	65.000	75.000			70.000
16	Cá quả	loại 1		120.000		130.000	120.000	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
17	Ngao	loại 1	18.000	20.000	18.000	15.000	20.000	15.000	20.000	18.000	20.000	20.000
18	Tôm sú	loại 1		450.000	380.000	380.000		350.000	450.000	380.000	350.000	400.000
19	Cua đồng	loại 1	200.000	200.000	150.000	180.000	200.000	170.000	200.000		160.000	200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đa Phương	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	40.000	45.000		45.000	40.000		40.000	50.000		40.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000
3	Mãng cụt	loại 1	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	40.000	55.000		45.000	40.000
4	Dưa lê	Loại 1	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
5	Na	loại 1	55.000	65.000	60.000	60.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Mận hậu	loại 1	30.000	40.000			35.000	35.000	45.000	30.000		35.000
7	Chôm chôm	loại 1		50.000	45.000	45.000		40.000	45.000	45.000	40.000	45.000
8	Ổi	Loại 1	20.000	25.000	18.000	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
9	Quýt Sài Gòn	loại 1	45.000	50.000	45.000	40.000	40.000		50.000	40.000	45.000	45.000
10	Thanh Long	Loại 1		45.000	35.000	45.000	40.000	35.000	35.000	45.000	40.000	40.000
11	Cà chua	loại 1	15.000	18.000	15.000	15.000	14.000	10.000	12.000	18.000	15.000	18.000
12	Bí đao	loại 1	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000
13	Khoai tây	loại 1	15.000	15.000	15.000	13.000	13.000	11.000	15.000	13.000	15.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	15.000	20.000		15.000	18.000		18.000	18.000	20.000	18.000
15	Mướp hương	loại 1	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	13.000	12.000	13.000	12.000
16	Rau ngót (mớ)	loại 1	3.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000
17	Dưa chuột	loại 1	10.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	15.000	10.000	12.000	15.000
18	Đậu đũa	Loại 1	10.000	15.000	10.000	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
19	Rau muống (mớ)	Loại 1	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	1.000	5.000	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	3.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	25.000	30.000		25.000		30.000	25.000			30.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Quảng ninh	Bắc Giang	Hải Dương
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.000	7.000	7.000
2	Gạo Xi 23	loại 1	13.000	12.500	13.000
3	Đậu tương	loại 1	26.000	25.000	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	40.000	39.000	39.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	75.000	80.000	75.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	75.000	75.000	75.000
10	Gà ta hơi	loại 1	100.000	110.000	105.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	80.000	80.000
12	Vịt hơi	loại 1	48.000	47.000	48.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	240.000	250.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	4.000	4.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	6.500	6.500	6.500
16	Tôm sú	loại 1	400.000	420.000	420.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Quảng Ninh	Bắc Giang	Hải Dương
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	18.000	18.000	20.000
2	Quýt Sài Gòn	loại 1	40.000	40.000	45.000
3	Na	loại 1	60.000	60.000	60.000
4	Chôm chôm	loại 1	45.000	50.000	50.000
5	Dưa lê	loại 1	25.000	25.000	25.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	14.000
9	Cà chua	loại 1	15.000	15.000	16.000
10	Mướp hương	loại 1	15.000	15.000	14.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	30.000	30.000	25.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	14.000	15.000	12.000
14	Rau bí (mớ)	loại 1	6.000	6.000	7.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Rau muống (mớ)	loại 1	4.000	4.000	4.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại ATK Việt Nam Đại diện: Nguyễn Thị Thu	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0982961969	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược, bột rau sấy khô. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.
2	HTX Tâm An Đại diện: Nguyễn Văn Khang	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0904650872	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược như trà chùm ngây, trà đinh lăng, trà cà gai leo đảm bảo chất lượng.
3	Chuỗi rau Thanh Đa Đại diện: Nguyễn Hồng Khánh	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0971211165	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	HTX rau quả sạch Chúc Sơn Đại diện: Hoàng Văn Khảm	Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0485887868	Chuyên cung cấp rau, quả an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ sản xuất nấm Đại diện: Nguyễn Thị Lan Phương	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0977774882	Sản xuất nấm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.
2	Hộ trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh Hải Đăng Đại diện: Nguyễn Thị Khuyên	Đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 0966446329	Chuyên cung cấp giống hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Quận Long Biên và các vùng lân cận.
3	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Thị An	Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0989028832	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
4	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Thu Phương	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0333431727	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh hàng nông sản khô Đại diện: Phan Anh Thúy	Chợ Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 0985632925	Chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Long Biên và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng hoa tươi Long Biên Đại diện: Nguyễn Văn Hùng	Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 0985660669	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Long Biên và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Phương	Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0326655509	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Phương	Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0968566205	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại nuôi trồng thủy sản Đại diện: Vũ Văn Vụ	Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 0437198163	Chuyên nuôi và cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Lê Hữu Anh	Xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0945854272	Chuyên cung cấp chim cút giống và trứng chim cút. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận
3	Trang trại chăn nuôi gà Đại diện: Nguyễn Đình Chung	Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0989583139	Chuyên cung cấp gà giống và trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi gà Đại diện: Nguyễn Khắc Phúc	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0976969169	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH gỗ xứ Bảo Khánh Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Hòa - Giám đốc	Xóm 1, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0906193198	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ xứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
2	Công ty TNHH An Đô Đại diện: Bà Vũ Thị Cẩm Tú - Giám đốc	Xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0912113309	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ xứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
3	Công ty CP Gỗ xứ Phú Vinh Đại diện: Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc	Lô K 15 Khu CN Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:02438742463 0989140116	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ xứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
4	Công ty TNHH Gỗ xứ Nhật Minh Đại diện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giám đốc	Xóm 1 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:02438742300 0986153546	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ xứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH giống nông nghiệp Trường Hương Đại diện: Ông Nguyễn Văn Giang - Giám đốc	Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ĐT: 0888591222 0965133.869	Chuyên sản xuất và kinh doanh lúa, gạo đặc sản Điện Biên các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.
2	HTX nông sản thực phẩm Mường Thanh Đại diện: Bà Vũ Thị Lụa - Chủ nhiệm HTX	Số 18, tổ 32, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ĐT: 0916708118	Chuyên sản xuất và kinh doanh miến dong sạch.... Sản phẩm đảm bảo chất lượng.
3	Cửa hàng Độc Rừng Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà	Tổ 22 Phường Phan Thiết , thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ĐT: 0974603383	Chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mộc nhĩ, nấm hương. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.
4	Công ty CP kinh doanh thực phẩm Minh An Đại diện: Chu Thị Xuân	Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ĐT: 09150828879	Chuyên sản xuất cà chua, dưa lưới. Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.